



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 5-6-2011

**Lễ Chúa Thăng thiên
Năm A**

**Thầy ở cùng anh em
mọi ngày**

LỜI CHÚA: Mt 28,16-20

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

SUY NIỆM

Nếu trời là nơi Chúa ngự thì chẳng có gì gần ta bằng trời. Trời ở quanh ta, trời ở trong ta... Trời vượt xa đất muôn trùng, nhưng nếu đất trở thành nơi Chúa ngự thì đất cũng mang dáng dấp của trời.

Thiên Chúa không phải là Đấng chỉ thích ở trên trời. Ngài thích con người, Ngài thương trái đất, nên Ngài đã sai Con Ngài làm người ở đời. Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã đặt chân lên trái đất. Đất chẳng xa lạ gì với Ngài, vì nhờ Ngài mà nó được tạo dựng. Đất đã bắt đầu thành trời từ khi Con Thiên Chúa đến dựng lều ở đó. Đất vẫn luôn thuộc về trời vì Đức Giêsu luôn ở với ta cho đến tận thế.

Trời là mẫu mực của đất: Ý Cha phải được thể hiện dưới đất cũng như trên

(xem tiếp trang 2)

**Lễ ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam**

WGPG – Vào ngày 27/5/2011, tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra mắt Ban điều hành sau khi tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công

Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập tại Đại hội lần thứ XI của HĐGMVN tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2010, nhằm cổ vũ công lý và hòa bình tại Việt Nam theo đường hướng chung của Giáo Hội Công giáo toàn cầu.



Lý và Hòa Bình theo Giáo huấn xã hội Công giáo”.

Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBCLHB) là tổ chức của Hội đồng

Tham dự tọa đàm là 262 người, gồm có Đức TGM Tổng Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGMVN, Đức GM Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch UBCLHB, Đức GM Giáo phận Cần Thơ Stêphanô Tri Bửu Thiên, Đức GM Giáo phận Lạng Sơn Giuse Đặng Đức Ngân, các linh mục, tu sĩ nam nữ và một số giáo dân là khách mời. Vào buổi chiều, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM - cũng đã đến tham dự lễ ra mắt.

(xem tiếp trang 4)

**Tổ chức Caritas Quốc tế:
Chứng nhân của Lòng Chúa yêu thương**

WHĐ (28.05.2011) – Sáng 27-05, tại Vatican, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã tiếp kiến Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa (Honduras), Chủ tịch Caritas Quốc tế và 400 đại biểu tham dự Đại hội của tổ chức này.

Đức Thánh Cha nhắc lại, cách nay 60 năm, sau Chiến tranh thế giới lần thứ II rất khốc liệt, Đức Giáo hoàng Piô XII đã thiết lập tổ chức Caritas quốc tế “để cho thấy toàn thể Giáo hội luôn liên kết và quan tâm trước tình hình thế giới với biết bao xung đột và tình trạng khẩn cấp”. Còn Đức Gioan Phaolô II là người củng cố mối quan hệ liên kết giữa các Tổ chức Caritas tại những các

quốc gia khác nhau với Tòa Thánh, mang lại cho tổ chức này tư cách pháp nhân theo giáo luật.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Tổ chức quốc tế này đã giữ một vai trò riêng trong lòng Giáo Hội và đã được mời gọi chia sẻ, phối hợp với phẩm trật Hội Thánh, thực thi sứ mệnh của Giáo Hội là, qua hoạt động bác ái để thể hiện tình yêu là chính Thiên Chúa”.

“Qua các chứng nhân, Giáo Hội vươn tới được hàng triệu con người và giúp họ nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn ở bên con người, nam cũng như nữ, những khi thiếu

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trời. Chỗ nào vâng theo ý Cha, chỗ đó thành trời. Trái tim của chúng ta cũng phải trở thành trời, phải đầy ắp yêu thương, đầy ắp Thiên Chúa. Rốt cuộc, nhiệm vụ của người Kitô hữu là xây dựng trời cao ở ngay nơi đất thấp, là cho thấy rằng trời cao thật gần, chứ không phải là sản phẩm của hoang tưởng. Trời cao đã gần bên, chỉ người Kitô hữu biết sống cho nhau chân tình, chia sẻ cho tha nhân tất cả những gì mình có, không bị mê hoặc bởi của cải lợi danh, không bị kéo ghì bởi những đam mê xác thịt, cũng không chùn bước trước cái chết, khổ đau.

Chúng ta phải làm chứng về thiên đàng có thực bằng cuộc sống vui tươi hạnh phúc ở đời này. Hạnh phúc khi hy sinh, tự hiến, khi chịu thua thiệt, mất mát, lãng quên. Hạnh phúc cả khi tưởng như không thể nào hạnh phúc được. Hạnh phúc như thế gợi mở về hạnh phúc viên mãn đời sau. Chúng ta không thể làm chứng về thiên đàng mai hậu bằng một cuộc sống ủ rũ, buồn phiền. Thiên đàng mai sau chớm nở từ bây giờ. Tôi chỉ được hạnh phúc sống đời sau bên Chúa, nếu tôi đã bắt đầu sống bên Chúa từ đời này.

Có một thiên đàng nho nhỏ ở trong tôi: “Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và dựng nhà nơi người ấy” (Ga 14,24). Tôi muốn xây những thiên đàng nho nhỏ ở quanh tôi, nơi gia đình, bè bạn; nơi phố chợ, học đường... mong có ngày cả trái đất này ngập tràn sự hiện diện của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến
mạng cho anh em.

Khi ngược nhìn lên quê hương
vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm
sức mạnh
để xây dựng trái đất này,

(xem tiếp trang 3)

Hội nghị Các Hội Giáo hoàng truyền giáo (Pontificalia Opera Missionalia - POM)

Roma, từ ngày 8 đến 14-05-2011

ROMA – Theo lệ thường, hằng năm các hội Giáo Hoàng Truyền Giáo (Hội Thánh Phêrô, Hội Truyền Bá Đức Tin, Hội Thánh Nhi và Hội Liên Hiệp Giáo Sĩ Truyền Giáo) tổ chức khoá họp tại Roma do Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc triệu tập.

Hội nghị năm nay được tổ chức tại trụ sở chính của Dòng Salésien – Roma với sự hiện diện của 127 thành viên, đại diện cho 130 nước trên thế giới.

Mục tiêu của Hội Nghị: củng cố và phát triển sứ vụ Rao Giảng Tin Mừng.

Trong lời khai mạc, Đức Tổng Giám Mục Piergiuseppe Vacchelli - chủ tịch POM và cũng là Phụ tá Thư ký Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc – đã nêu lên một số thực trạng không mấy thuận lợi cho việc truyền giáo ngày nay: Nền văn hoá tình thương và văn minh sự sống bị đe dọa; suy thoái về kinh tế; nạn bạo lực và bất công lan tràn... Do đó, hơn lúc nào hết, sứ vụ đến với muôn dân cần được quan tâm và thực hiện cụ thể. Đây cũng là điều được gợi ý cho

các tham dự viên từ 3 tháng trước.

Với 6 ngày làm việc, các thành viên đã triển khai và đào sâu mục tiêu của Hội nghị qua những bài thuyết trình của các chuyên viên, và nhất là những đóng góp từ 6 nhóm theo các ngôn ngữ cũng như các châu lục khác nhau.

Thêm vào đó, những cuộc gặp gỡ thân tình giữa các tham dự viên cũng làm cho những đề tài thêm phần phong phú.

Điểm nền tảng để nuôi sống và nối kết tinh thần tông đồ của các tham dự viên là những giờ cầu nguyện, các giờ kinh thần vụ, châu Minh Thánh Chúa và nhất là Thánh lễ đồng tế thật sốt sắng mỗi ngày (chủ tế và ngôn ngữ Phụng vụ được luân phiên thay đổi theo châu lục và các nhóm ngôn ngữ)

Vào buổi trưa ngày kết thúc Hội nghị, 14-05-2011, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã tiếp kiến toàn thể các tham dự viên tại Sân đường Clêmentinô thuộc Dinh Giáo Hoàng Vatican. ■

Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên

Ông Michel Roy được bầu làm Tổng Thư ký Caritas Quốc tế



W H Đ
(27.05.2011)
– Như tin đã đưa, Đại hội lần thứ 19 của Tổ chức Caritas Quốc tế đang diễn ra tại Rôma. Đại hội đã bầu xong chức vụ Chủ tịch và Thủ

quỹ vào ngày 24-05. Hôm qua, 26-05, Đại hội đã bầu tân Tổng Thư ký.

Ông Michel Roy (Pháp), 56 tuổi, Giám đốc vận động (advocacy director) quốc tế của Tổ chức Cứu trợ Công giáo thuộc Caritas Pháp, đã được bầu vào chức vụ này. Ông đã có 30 năm kinh nghiệm làm việc cho Tổ chức Cứu trợ Công giáo Pháp.

Ông Michel Roy là một chuyên gia kinh tế đồng thời là một nhà ngôn ngữ học. Ông đặc biệt quan tâm đến

các hồ sơ liên quan đến việc điều hành trên phạm vi thế giới, ngân sách dành cho công cuộc phát triển, cổ võ hòa bình và các quyền con người, đồng thời cũng rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội và môi trường của các xí nghiệp.

Michel Roy cho biết bốn ưu tiên hàng đầu của ông đối với Caritas quốc tế như sau:

– Những thách thức trong khuôn khổ kế hoạch chiến lược mà Đại hội đã thông qua. Đó là việc gia tăng các đáp ứng nhân đạo của mạng lưới Caritas đối với các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên hay do con người gây ra.

– Thúc đẩy và phối hợp “sự phát triển toàn diện con người”, để người nghèo “có thể làm chủ đời mình và thăng tiến”.

– Vận động cho một “thế giới công bằng và tốt đẹp hơn”. Ông đã chỉ ra nền tài chính thống trị thế giới ra

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho chuyến tông du đến Croatia

WHĐ (2.06.2011) – Trong buổi tiếp kiến chung ngày 1-06 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chào mừng nhiều nhóm tín hữu hành hương.

Ngỏ lời với nhóm khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đón các bạn trẻ, những người sẽ tham dự buổi gặp gỡ vào thứ bảy sắp tới tại Lednica, Ba Lan. Đức Thánh Cha nói: “Hãy tạ ơn Chúa vì cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II và vì ngài đã được tôn phong chân phước. Ngài là người cha, người hướng dẫn, là linh mục, và là người bạn của giới trẻ. Ngài đã xây nhà trên nền đá là Đức Kitô. Ngài đã trung thành cầu nguyện và thờ lạy Thánh Thể. Ngài đã mở rộng trái tim cho mọi người. Ngài đã chịu đau khổ cùng với Chúa Kitô. Ngài là người lữ hành phi thường trong đức tin. Mong sao chủ đề của cuộc gặp gỡ: “*Gioan Phaolô II: Điều quan trọng là sự thánh thiện!*” khiến anh chị em được phấn khởi.

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cũng chào mừng các khách hành hương Croatia: “Thứ bảy và Chủ nhật sắp tới, tôi sẽ đến Zagreb để cử hành Ngày Gia đình Công giáo toàn quốc Croatia. Tôi vui mừng mong đợi cuộc họp này và mời gọi anh chị em cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của tôi đến miền đất thân yêu này sẽ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, và các gia đình Kitô giáo được trở nên muối đất và ánh sáng cho trần gian”.

(Theo VIS, 1.06.2011)

Ông Michel Roy...

sao, và nói, “chúng tôi muốn lật ngược thế giới này và đưa con người trở lại trung tâm. Người nghèo phải là nguồn cảm hứng giúp chúng tôi thực hiện điều đó”.

– Cải thiện “sự phối hợp, cách tiếp xúc và giao tiếp giữa các thành viên, để mỗi thành viên đều tham gia vào việc thúc đẩy sứ vụ của toàn bộ mạng lưới”.

Caritas là một liên hiệp gồm 164 tổ chức cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã hội Công giáo hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

(Tổng hợp)

Tổ chức Caritas Quốc tế...

thốn. Đối với chúng ta là những Kitô hữu, chính Chúa là nguồn phát sinh đức ái, và đức ái không chỉ là lòng tốt chung chung mà còn là tự hiến, theo gương Chúa Giêsu Kitô, hy sinh sự sống của mình cho tha nhân”.

Đức Thánh Cha giải thích:

“Tổ chức Caritas Quốc tế không giống với các cơ quan xã hội khác, vì Caritas là một tổ chức của Giáo Hội, tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Đó là điều các Đức giáo hoàng đều mong muốn và cũng là nội dung được Đại hội xác định lại một cách mạnh mẽ. Cần lưu ý, về căn bản, Caritas Quốc tế gồm những Tổ chức Caritas tại các quốc gia. So với nhiều tổ chức của Giáo Hội và các hội từ thiện, Caritas có một nét riêng biệt. Mặc dù có những hình thức đa dạng theo đúng quy định của giáo luật, nhưng tất cả mọi tổ chức tại các quốc gia đều phải giúp đỡ các giám mục thực thi mục vụ bác ái của các ngài. Trong Giáo Hội, mọi người đều có bổn phận đặt mình trong sự hướng dẫn của các Mục tử. Từ ngày Caritas Quốc tế đạt tầm vóc toàn cầu và có tư cách pháp nhân theo giáo luật, Tòa Thánh có trách nhiệm theo dõi các hoạt động và thực hiện việc giám sát nhằm bảo đảm mọi hoạt động nhân đạo, từ thiện, và nội dung các văn kiện của Caritas Quốc tế hoàn toàn phù hợp với Tòa Thánh và Huấn quyền của Giáo Hội, đồng thời được quản lý trong phạm vi thẩm quyền và bằng cách thức minh bạch. Chính căn tính riêng biệt này duy trì sức mạnh của Caritas Quốc tế, và là những gì mang lại hiệu quả độc đáo cho Caritas Quốc tế”.

Tiếp theo, đề cập vai trò quan trọng của Caritas trên bình diện quốc tế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

“Nhờ kinh nghiệm gặt hái được trong những năm qua, các thành viên của Tổ chức Caritas đã rút được bài học làm “người phát ngôn cho một tầm nhìn nhân học lành mạnh, nhờ được Giáo thuyết của Hội Thánh Công giáo nuôi dưỡng và dẫn thân bảo vệ phẩm giá của toàn thể sự sống con người. Không dựa trên nền tảng mang tính siêu việt, không tham chiếu Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài, không nghĩ đến số phận đời đời của mình, chúng ta có nguy cơ trở thành miếng mồi ngon cho những ý thức hệ độc hại”. Đức Thánh Cha nêu lên trách nhiệm của Caritas Quốc tế:

“Caritas Quốc tế là một tổ chức có

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

vai trò nuôi dưỡng sự hiệp thông giữa Giáo Hội hoàn cầu và các Giáo Hội địa phương, cũng như sự hiệp thông giữa các tín hữu trong việc thực thi đức ái, đồng thời cũng được mời gọi góp phần mình vào việc đưa sứ điệp của Giáo Hội đến với đời sống chính trị và xã hội trên bình diện quốc tế. Trong lĩnh vực chính trị cũng như liên quan đến người nghèo, đến các tín hữu, nhất là giáo dân, Caritas được tự do đầy đủ để hoạt động. Mặt khác, mỗi Kitô hữu, đúng hơn phải là tất cả mọi người, đều được mời gọi hành động với lương tâm được thanh luyện và với trái tim quảng đại để cổ vũ mạnh mẽ những giá trị ‘không thể nhân nhượng’ mà tôi vẫn thường nói đến”.

Kết thúc huấn từ, một lần nữa Đức Thánh Cha nhấn mạnh hoạt động của Caritas phải làm chứng cho đức ái Kitô giáo:

“Vì thế, chính với triển vọng lớn lao này và bằng sự cộng tác chặt chẽ với các vị mục tử của Hội Thánh, những người có trách nhiệm tối hậu của việc làm chứng cho đức ái, các Tổ chức Caritas quốc gia được mời gọi tiếp tục thực hiện chứng từ quan trọng về mẫu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu Kitô, là tình yêu làm cho con người được sống và được biến đổi. Chính điều này cũng dành cho Caritas Quốc tế, khi quyết tâm chu toàn sứ vụ của mình, thì cũng luôn nhận được những trợ giúp và nâng đỡ của Tòa Thánh, đặc biệt qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm) là cơ quan có thẩm quyền về tổ chức Caritas”. ■

(Theo VIS)

Lễ ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình...

Buổi sáng

Sau phần giới thiệu chương trình của ông Vương Đình Chử, và lời kinh thánh hoá buổi tọa đàm của linh mục tổng thư ký UBCLHB Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, vào lúc 8g35 Đức TGM Phêrô đã tuyên bố khai mạc và Đức GM Phaolô trình bày khái quát từ công bằng xã hội đến tình thương hiện nay. Các đại biểu lần lượt được nghe linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn giới thiệu về UBCLHB trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Trưởng ban Công lý và Hòa bình TGP - nói về “Công Lý Và Hòa Bình: thách đố và yêu sách ở thời đại hôm nay”, và luật sư Lê Quốc Quân thuyết trình về “Công Lý Và Hòa Bình trong bối cảnh xã hội Việt Nam.”

Buổi chiều

Vào buổi chiều, các đại biểu được chia thành 6 tổ để thảo luận 3 câu hỏi theo gợi ý của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp:

– Công lý và Hòa bình được thực hiện tại địa phương của quý bạn như thế nào?

– Bạn nghĩ hoạt động của UBCLHB nên theo định hướng nào?

– Trong huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (ĐTC) trong buổi triều yết ngày 27/6/2009 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ĐTC đã nói: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.” Bạn nghĩ thế nào về cụm từ: Là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt?

Sau 60 phút thảo luận, đại diện các tổ lần lượt trình bày đúc kết của mỗi tổ, gồm các nội dung chính sau:

– Nơi đâu cũng có sự bất công, nghèo đói làm xã hội bất an, sự chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, quyền lợi của người lao động, sự tự do của người dân chưa được trọn vẹn... Vì thế, thực hiện công lý và hòa bình không chỉ là phần việc của các linh mục, tu sĩ, mà mọi người đều có trách nhiệm thực thi.

– Ủy ban Công lý và Hòa bình được thành lập phải bảo vệ quyền lợi, phẩm giá và bình đẳng của con người. Phấn đấu giải quyết tư cách pháp nhân của các Dòng tu và các cơ sở tôn giáo, quyền tham gia giáo dục của các tôn giáo, đặc biệt là của Giáo hội Công giáo.

– Cần ổn định tổ chức, đào tạo chuyên viên và nhất là chuyên viên pháp lý.

– Người Công giáo tốt là người mến Chúa yêu người bằng hành động cụ thể, thực hiện luật pháp nhà nước, phải biết đấu tranh với những bất công và những bất hợp lý trong xã hội. Có thể nói: Người Công giáo tốt chắc chắn là người công dân tốt.



Kết thúc tọa đàm, Đức cha Chủ tịch UBCLHB phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp thật quý giá, là cơ sở để UBCLHB nghiên cứu, định hướng cho những hoạt động trong tương lai.

Ra mắt Ban điều hành

Vào lúc 15g30, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đến tham dự lễ ra mắt Ban điều hành UBCLHB. Danh sách gồm:

– Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch

– Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng thư ký

– Ông Augustinô Vương Đình Chử - Trợ lý Tổng thư ký

– Và 18 linh mục Trưởng ban Công lý và Hòa bình thuộc 18 giáo phận - Ủy viên

Sau phần giới thiệu các thành viên, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

và Đức HY GB. Phạm Minh Mẫn đã kéo màn ra mắt UBCLHB.

Pháo hoa rực sáng hòa cùng lời ca thánh thiêng bài hát “Kinh Hòa Bình” do ca đoàn giáo xứ Phú Trung, hạt Tân Sơn Nhì hợp xướng góp phần long trọng và trang nghiêm cho ngày ra mắt Ban điều hành UBCLHB.

Kết thúc

Đức Hồng y phát biểu kết thúc: Ủy ban Công lý và Hòa bình là Ủy ban thứ 16 của HĐGMVN. Yêu nước, xây dựng và phát triển đất nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người, trong đó có cả các giám mục.

Trước đây, sự bất công hết sức to lớn, nhà nước nắm trong tay tất cả các quyền hành, muốn gì phải xin. Nhưng do có sự đóng góp ý kiến, sự đối thoại thẳng thắn, ngày nay nhiều tiến bộ và nhiều vấn đề được mở ra như: Chủng sinh vào Chủng viện để đào tạo linh mục, thuyên chuyển linh mục không còn phải xin phép.

Sự đóng góp theo lẽ công lý là đúng, mà công lý là lẽ phải. Tự do yêu nước phải theo sự hiểu biết và theo giá trị của cuộc sống, không phương hại đến người khác. Công lý và

hòa bình làm theo cách của mình, không những mến Chúa mà còn phải làm theo Lời Chúa dạy, đó là yêu người, làm cho mọi người yêu nước, xây dựng tình hiệp thông trong Giáo hội, xây dựng nền văn minh tình thương sự sống, góp phần phát triển đất nước chúng ta.

Chúc UBCLHB có những bước khởi đầu tốt đẹp, sẵn sàng đối thoại để Giáo hội và nhà nước ngày càng hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.

Để tỏ lòng tri ân, Đức cha Phaolô đã tặng quà lưu niệm cho Đức cha Chủ tịch HĐGMVN, Đức Hồng y, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng và luật sư Lê Quốc Quân.

Kết thúc buổi hội thảo và ra mắt Ban điều hành, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức HY GB. Phạm Minh Mẫn và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cùng ban phép lành cho toàn thể tham dự viên. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf
